

E178/58

กย๐ 375/๒7 ม.๑.๖8



ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๓๑๐๒/ปก.๕๓/ว. ๗๒๐

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
๕๐ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๓

เรียน ผู้อำนวยการกองอภศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนดจัดการประชุม  
ทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๓ ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น ๒ อาคารวชิราวุธธรรม คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน นั้น

คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๓ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดหน่วยงาน  
ของท่านเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๓ ในวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. และร่วมฟัง  
การบรรยาย การอภิปราย การเสวนาและการเสนอผลงานทางวิชาการสาขาต่างๆ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังมี  
รายละเอียดตามคู่มือที่ <http://www.annualconference.ku.ac.th> โดยขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และสนับสนุนให้  
นักวิจัย ข้าราชการและผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมฟังการเสนอผลงานและการอภิปรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้  
หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมโดยชำระค่าลงทะเบียน ท่านจะได้รับกระเป๋าใส่เอกสาร หนังสือ Book of Abstracts และซีดีการประชุม  
ทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๓ ปากกา พร้อมเครื่องดื่มในบริเวณงานฯ ซึ่งท่านสามารถแจ้งความจำนงพร้อมชำระค่าลงทะเบียน  
ล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น ๗ อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต  
บางเขน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี "ประชุมทางวิชาการ มก." เลขที่บัญชี ๓๗๔-๑-๖๑๗๖๐-๖ สาขามหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ สำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ใช้วิธีโอนเงินระหว่างหน่วยงานเข้าบัญชีประชุมวิชาการ เลขที่  
๓๒๑ และให้ส่ง fax เอกสารการชำระเงินไปยังฝ่ายบริการการศึกษาโทรสาร ๐ ๒๑๑๘ ๐๑๔๕ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘  
และผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ  
จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และตามระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอัตราค่าลงทะเบียน คนละ ๑,๒๐๐ บาท และนิสิต  
นักศึกษาทุกสถาบันซึ่งมิใช่ผู้เสนอผลงาน (แสดงบัตรประจำตัว) คนละ ๖๐๐ บาท

จึงเรียนเชิญมาเพื่อโปรดเข้าร่วมงานดังกล่าวและโปรดประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๓ นี้ ให้  
บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วถึงกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง

*(Signature)*

*(Signature)*

(นายทองเปลว กองจันทร์)  
มส.บอ

ขอแสดงความนับถือ

*(Signature)*

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิริ ชัยเสรี)  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๓

งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  
ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มก.  
โทร., โทรสาร ๐ ๒๑๑๘ ๐๑๔๕  
E-Mail Address: psd.esd@ku.ac.th

*(Handwritten marks)*

# โครงการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วันที่ ๓-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

### หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการประชุมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการและคณาจารย์จากสาขาต่าง ๆ นำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งได้ข้อค้นพบใหม่ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และความชำนาญ ระหว่างนักวิชาการ อาจารย์ของภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ดังกล่าว ยังได้ถ่ายทอดและนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นเป้าหมายหลักจะได้นำความรู้ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งจะส่งผลอันดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเสนอผลงานวิจัยประจำปีในสาขาต่างๆ จำนวน ๑๓ สาขา ได้แก่ สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาพันธุวิศวกรรม สาขาประมง สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการอภิปรายกลุ่มและ Symposium
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชน อันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต

### ขอบเขตของการประชุมและรูปแบบการจัดงาน

ขอบเขตของการประชุมประกอบด้วยสาขาต่างๆ ๑๓ สาขา ซึ่งรวมเป็น ๓ หมวดวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

๑. หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้แก่ สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง และสาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
๒. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาขาพันธุวิศวกรรม
๓. หมวดวิชาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

### รูปแบบในการจัดประกอบด้วย

- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย หรืออภิปรายกลุ่ม และ Symposium ใช้เวลาเรื่องละ ๒-๓ ชั่วโมง
- เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่องละ ๒๐-๒๕ นาที
- เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่องละ ๑ บอร์ด

### หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	

### ระยะเวลาการประชุม

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘	พิธีเปิดและการบรรยายหรือการอภิปรายพิเศษและพิธีเปิดภาคโปสเตอร์
วันที่ ๓-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘	จัดบรรยายหรืออภิปราย เสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

## สถานที่

พิธีเปิด มอบรางวัลผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษหรืออภิปรายพิเศษ การเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ตลอดจนการอภิปราย บรรยายพิเศษสาขาต่าง ๆ ณ อาคารวชิราวุธธรรม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทุกหมวดวิชา

## ผู้เข้าร่วมประชุม

- อาจารย์ ข้าราชการและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่น ๆ
- ข้าราชการและผู้เสนอผลงานในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และหน่วยงานราชการต่าง ๆ
- บุคลากรภาคเอกชน เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๐๐ คน

## การส่งผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดให้ผู้เสนอผลงานส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป สามารถส่งผลงานวิจัยผ่านระบบสารสนเทศได้ที่ <http://annualconference.ku.ac.th> โดยหมดเขตรับบทความและเรื่องเต็มในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ผู้เสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดตัวอย่างการส่งบทความและเรื่องเต็มได้ที่ : <http://annualconference.ku.ac.th>)

## การลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมจำแนก ดังนี้

- ผู้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ หากเป็นผู้เสนอผลงานในอัตราเรื่องละ ๑,๐๐๐ บาท ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ ๑,๐๐๐ บาท และนิสิตนักศึกษาซึ่งเข้าร่วมประชุม (ที่มีผู้เสนอผลงาน) คนละ ๕๐๐ บาท โดยชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก ชั้น ๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี “ประชุมทางวิชาการ มก.” เลขที่บัญชี ๓๗๔-๑-๖๑๗๖๐-๖ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ใช้วิธีโอนเงินระหว่างหน่วยงานเข้าบัญชีประชุมวิชาการ เลขที่ ๓๒๑ และให้ส่ง fax เอกสารการชำระเงินไปยังฝ่ายบริการการศึกษาที่โทรสาร ๐๒ ๑๑๘ ๐๑๔๕

- กรณีลงทะเบียนล่าช้ากว่าวันที่กำหนด (หลังวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘) ให้ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เสนอผลงานในอัตราเรื่องละ ๑,๒๐๐ บาท ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ ๑,๒๐๐ บาท และนิสิตนักศึกษา (ที่มีผู้เสนอผลงาน) คนละ ๖๐๐ บาท โดยให้ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก ชั้น ๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี “ประชุมทางวิชาการ มก.” เลขที่บัญชี ๓๗๔-๑-๖๑๗๖๐-๖ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ใช้วิธีโอนเงินระหว่างหน่วยงานเข้าบัญชีประชุมวิชาการ เลขที่ ๓๒๑ และให้ส่ง fax เอกสารการชำระเงินไปยังฝ่ายบริการการศึกษาที่โทรสาร ๐๒ ๑๑๘ ๐๑๔๕

## งบประมาณ

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักวิชาการ คณาจารย์และนิสิตได้เผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์/ข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการ และการแก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศชาติ
๒. ผู้เข้าประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้
๓. ผู้เข้าประชุมมีความรู้และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

